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Er ekki skattheimta næg af bifreiðareigendum nú þegar, hvernig væri bara að fara að ráðstafa 100% 
þeirri skattheimtu sem nú þegar er í vegakerfið,
og hætta að nota 70% af skattheimtu af bifreiðareigendum í annað, eins og gert hefur verið í árana 
rás.


